

## โคห์เลอร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการออกแบบ พร้อมนำเสนอประสบการณ์เสมือนโฮมเพื่อสุขภาวะที่ดี ในงาน CES 2024

โคห์เลอร์, วิสคอนซิน--5 มกราคม 2567--ฟิอานิวส์ไวร์/ดาต้าเช็ต

โคห์เลอร์ (Kohler Co.) เตรียมนำเสนอผลงานการออกแบบระดับแนวหน้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม และประสบการณ์เสมือนโฮมเพื่อสุขภาวะที่ดี ในมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค CES 2024 โดยกองทัพผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพลิกโฉมบ้านให้เป็นสวรรค์บนดิน เพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย ฟื้นฟูร่างกาย และปรนนิบัติตนเอง

โคห์เลอร์ผสมผสานรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานขั้นสูง การควบคุมได้ตั้งใจนึก และการเชื่อมต่อที่ราบรื่น เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ด้านสุขภาพจากโซลูชันการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์สปาสุดหรูภายในบ้านของตนเอง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด่นที่นำเสนอในบูธของโคห์เลอร์ในงาน CES (#52817, Venetian Expo Hall) มีดังนี้

- **วาล์วและชุดควบคุมฝักบัวอัจฉริยะ Anthem+** สร้างประสบการณ์สปาในบ้านด้วยระบบควบคุมดิจิทัลครบวงจรที่สามารถควบคุมทั้งน้ำ แสง เสียง และไอน้ำได้ตามต้องการ นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตของสิ่งของที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้สามารถตั้งค่าล่วงหน้าและเปิดประสบการณ์การอาบน้ำที่ผ่อนคลายทุกประสาทมัสส์ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น แอป Kohler Konnect ยังช่วยให้เข้าถึงและควบคุมการตั้งค่าล่วงหน้าได้จากระยะไกล ผู้ใช้จึงตั้งค่าได้อย่างราบรื่นจากทุกที่
- **ชุดฝักบัวสายอ่อนและอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกาย SpaViva** ผสานเทคโนโลยีสเปรย์พ่นน้ำอันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายในตัว เพื่อการปรนนิบัติตนเองขั้นสุดยอดขณะอาบน้ำ ฝักบัวสายอ่อนอเนกประสงค์จับคู่กับเทคโนโลยีสเปรย์พ่นน้ำ Katalyst ที่ผสมพองอากาศขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนเข้ากับสายน้ำทุกหยาดหยด จนได้หยดน้ำที่อ่อนกว่าและซึมซาบเรือนร่างอย่างทั่วถึง เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายแบบหมุนได้ติดตั้งมาพร้อมกับฝักบัวสายอ่อน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายแบบและสามารถชำระล้างผ่านแท่นแม่เหล็กได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- **พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ Atmo Fan** รุ่นใหม่ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพอากาศ มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูงที่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อมีความชื้นสูง ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ยังสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด รวมถึงตั้งค่าความเร็วพัดลม ความสว่างของแสงและอุณหภูมิสี ความชื้นและอุณหภูมิในโหมดอัตโนมัติ ไปจนถึงค่าแสงไฟกลางคืนได้ตามต้องการ
- **ฝารองนั่งอเนกประสงค์ PureWash** มอบความสะดวกสบายที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ด้วยฝารองนั่งปรับความอุ่นได้ ปรับอุณหภูมิและแรงดันของน้ำได้ รวมถึงระบบเปิดฝารองนั่งแบบไร้การสัมผัส มาพร้อมดีไซน์เพริียวาง มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว นอกจากนี้ยังสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Alexa หรือ Google Home ช่วยให้ควบคุมสเปรย์ฉีดน้ำ ระบบลมเป่าแห้ง และระบบทำความสะอาดด้วยรังสียูวีได้โดยไม่ต้องสัมผัส มอบประสบการณ์ด้านสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
- **อ่างล้างหน้า Rista** รุ่นใหม่ ผสานงานฝีมืออันประณีตเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคห์เลอร์ โดยใช้เซรามิกประเภทวิเทรียสไชนา (Vitreous China)
- **ก๊อกน้ำ Kohler x SR\_A Formation**  
**01** ก้าวข้ามขีดจำกัดของรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานด้วยลักษณะเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน สีส้ม Haptic Orange ที่โดดเด่น และการจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ก๊อกน้ำรุ่นนี้รังสรรค์ขึ้นในรูปแบบประติมากรรมชิ้นเดียว

โดดเด่นด้วยวิศวกรรมขั้นสูงในการจ่ายน้ำผ่านก๊อกที่มีเหลี่ยมมุมชัดเจน  
นับเป็นการท้าทายการออกแบบและประสิทธิภาพของก๊อกน้ำแบบเดิม ๆ ก๊อกน้ำรุ่นนี้พัฒนาโดยโคห์เลอร์  
ร่วมกับดร.ซามูเอล รอสส์ (Dr. Samuel Ross) นักออกแบบมือรางวัล และ SR\_A  
สตูดิโอออกแบบเชิงอุตสาหกรรมของเขา

นอกจากนี้ โคห์เลอร์จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อัจฉริยะอีกหลายรุ่นในงาน CES 2024 เช่น Numi 2.0, Innate และ Veil รวมถึง  
Stillness Bath ซึ่งคว้ารางวัล CES Innovation Award 2023 มาแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุรุษของโคห์เลอร์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ที่ [KOHLER CES Press Kit](#)

## **เกี่ยวกับโคห์เลอร์**

โคห์เลอร์ (Kohler Co.) คือผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและนวัตกรรมมาเป็นเวลากว่า 150 ปี  
บริษัททุ่มเทให้การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ  
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในห้องครัวและห้องน้ำ ตู้เคาน์เตอร์ดีไซน์หรู กระจกและระบบแสงสว่าง โซลูชันพลังงานแบบกระจายศูนย์  
พลังงานในบ้าน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีส่งกำลัง ตลอดจนมอบประสบการณ์การต้อนรับอันหรูหรา  
และให้บริการสนามกอล์ฟสำหรับการแข่งขันระดับเมเจอร์ โดยสนามกอล์ฟวิสท์ลิง สเตเรตส์ (Whistling Straits) ของโคห์เลอร์  
เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไรเดอร์คัพ ครั้งที่ 43 เมื่อปี 2564 ทั้งนี้ [โคห์เลอร์](#) เป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2416  
และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองโคห์เลอร์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา บริษัทพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ เพื่อรับมือกับปัญหาเร่งด่วน เช่น  
น้ำสะอาดและสุขอนามัยในชุมชนด้วยโอกาสทั่วโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ธุรกิจของโคห์เลอร์ประกอบด้วยธุรกิจห้องครัวและห้องน้ำ ([Kitchen & Bath](#)) พลังงาน ([Energy](#)) รวมถึงสนามกอล์ฟและรีสอร์ท  
([Golf + Resort Destinations](#)) , [ROBERN](#), [SPRIG](#)

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ: จิลเลียน โรโซเน (Jillian Rosone) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคห์เลอร์  
อีเมล: [jillian.rosone@kohler.com](mailto:jillian.rosone@kohler.com)